

(สำเนา)

ประกาศ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
เรื่อง รับสมัครผู้ค้าเพื่อคัดเลือกขึ้นทะเบียนผู้ค้า
สำหรับกลุ่มงานจางก่อสร้าง ประเภทงานอาคารและงานโยธา

ด้วยบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) มีความประสงค์จะรับสมัครผู้ค้าเพื่อคัดเลือกขึ้นทะเบียนผู้ค้า สำหรับกลุ่มงานจางก่อสร้าง ประเภทงานอาคารและงานโยธา โดยมีหลักเกณฑ์ที่กำหนดดังต่อไปนี้

1. จะต้องไม่เป็นผู้ที่ทำงานของ ทอท.หรือไม่เป็นผู้ที่ทำงานที่กระทรวงการคลังได้แจ้งเวียนรายชื่อแล้ว
2. จะต้องผ่านเกณฑ์การประเมินผลในกลุ่มงานนั้น ๆ
3. ผู้ค้าที่ประสงค์จะขอขึ้นทะเบียนผู้ค้าของ ทอท.ซึ่งมีผลประโยชน์ร่วมกันจะขอขึ้นทะเบียนผู้ค้าของ ทอท.ในแต่ละกลุ่มผู้ค้าได้เพียงรายเดียวเท่านั้น หากปรากฏว่ามีผู้ค้าที่มีผลประโยชน์ร่วมกันขอขึ้นทะเบียนผู้ค้าในกลุ่มผู้ค้าเดียวกัน ทอท.จะตัดรายชื่อผู้ค้าที่มีผลประโยชน์ร่วมกันทุกรายออกจากทะเบียนผู้ค้าของ ทอท.

กรณีผู้ค้าที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้แล้วแต่มีการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นในภายหลังทำให้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ค้ารายอื่นที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้แล้ว และได้เข้าเสนอราคาในการประมูลของ ทอท.ครั้งเดียวกัน ทอท.จะตัดรายชื่อผู้ค้าดังกล่าวทุกรายออกจากทะเบียนผู้ค้าของ ทอท.และจะพิจารณาให้เป็นผู้ทำงานของ ทอท.ต่อไป

4. ทอท.สงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิก เปลี่ยนแปลง กลุ่มงาน โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียด และ download ใบสมัครพร้อมทั้งเอกสารการขอขึ้นทะเบียนผู้ค้าได้ที่เว็บไซต์ www.airportthai.co.th หัวข้อ จัดซื้อจัดจ้าง และยื่นใบสมัครได้ด้วยตนเองหรือส่งทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษหรือไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ ได้ที่ ส่วนจัดหาพัสดุ ฝ่ายพัสดุ อาคารสำนักงานใหญ่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่ 333 ถนนเชิดวุฒากาศ แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210 โทรศัพท์ 0-2535-1397 กำหนดยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารการขอขึ้นทะเบียนผู้ค้าได้ตั้งแต่วันที่ 4 สิงหาคม 2554 จนถึงวันที่ 18 สิงหาคม 2554 ทั้งนี้ ทอท.สงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับพิจารณาใบสมัครที่จัดส่งด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ ซึ่งส่งถึง ทอท.ภายหลังกำหนดเวลาที่ระบุข้างต้น

ประกาศ ณ วันที่ 5 กรกฎาคม 2554

(ลงชื่อ) มন্ত্রী มงคลดาว

(นายมนตรี มงคลดาว)

ผู้อำนวยการผู้อำนวยความสะดวกใหญ่ (สายงานอำนวยความสะดวก)

ประธานกรรมการคัดเลือกผู้ค้า

ตำแหน่งที่ต้อง

(ลงชื่อ) สมทบ บุญชื่น

(พ.อ.อ.สมทบ บุญชื่น)

เจ้าหน้าที่บริหาร 7 ส่วนจัดหาพัสดุ ฝ่ายพัสดุ